



ประกาศ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้แสงหลายความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

เครื่องให้แสงหลายความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามคุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ ๙-๒๕๕๖)
โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองพิสูจน์
หลักฐานกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้ที่มาขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม หรือเป็นผู้รับมอบ
อำนาจ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรอง
สำเนา และหนังสือมอบอำนาจ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสารสอบราคาและขอรับได้รายละเอียด ๑ ชุด ผู้ที่มี
เอกสารมาแสดงไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กองพิสูจน์หลักฐานกลาง จะไม่ให้เอกสารสอบ
ราคา และผู้ที่รับเอกสารสอบราคาจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา

/กำหนดยื่นซองสอบราคา...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ระหว่าง ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินพัสดุและงบประมาณ)
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินพัสดุและ
งบประมาณ) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๔-๑๕ ชั้น ๓ ถนนอังรี
ดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๒๐๕-๒๖๖๖ , ๐-๒๒๐๕-๑๒๘๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจตรี



(ไชยชัย เมฆประเสริฐสุข)

ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง